

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Văn Bảo - Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 9 tháng năm 2019

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 9 tháng, triển khai nhiệm vụ còn lại năm 2019 do đồng chí Lê Văn Bảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo hai ban HĐND huyện, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, BQL dự án huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 9 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; nghe báo cáo của phòng Tài nguyên&Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban Quản lý các dự án huyện về tình hình thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề: công tác chỉnh trang đô thị; công tác phối hợp với các xã để di dời cột điện ở các đường thôn, xóm sau khi mở rộng để xây dựng NTM; việc xây dựng hệ thống đường điện tại một số thôn của các xã Ngư Thủy Nam, Thái Thủy, Trường Thủy; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; việc bồi thường GPMB, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng công trình Nâng cấp hồ chứa nước Cải Cách, việc thực hiện thi công công trình Trường mầm non mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự hội nghị, Chủ tịch HĐND huyện kết luận:

I. Về đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong 9 tháng

Trong 9 tháng, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết của HĐND huyện. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và việc thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri. Việc thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết của HĐND huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt hoạt động Tiếp xúc cử tri và tiếp công dân theo quy định. Thường trực HĐND

huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện, hai Ban HĐND huyện trong các hoạt động. Phối hợp tốt với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri, kiểm tra, khảo sát, giám sát trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện có nội dung triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra. Chất lượng một số điểm TXCT chưa cao, ý kiến kiến nghị của cử tri chủ yếu trình bày nguyện vọng cá nhân, thiếu ý kiến đóng góp xây dựng chung. Việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện một số mặt hiệu quả chưa cao.

II. Nhiệm vụ còn lại năm 2019

Thường trực HĐND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc các phòng ban, đơn vị, cơ sở tích cực thực hiện phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; hoàn thành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016-2020”; tổ chức giám sát việc thực hiện Kết luận Chủ tọa Kỳ họp thứ 10 và việc giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10. Điều hành hai Ban HĐND huyện tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch và thẩm tra các văn bản liên quan trình tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND huyện.

Tổ chức Hội nghị liên tịch và tổ chức tốt kỳ họp cuối năm 2019 HĐND huyện. Phối hợp với Ban tiếp công dân huyện tiếp công dân theo định kỳ. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Lệ Thủy và UBMTTQVN huyện tổ chức tốt hội nghị TXCT trước và sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện cuối năm 2019. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động của HĐND xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

III. Về triển khai thực hiện một số nội dung Kết luận của Chủ tọa kỳ họp và ý kiến kiến nghị của cử tri

1. Về công tác chỉnh trang đô thị

Trong thời gian qua, việc triển khai các Đề án xã hội hóa đạt được một số kết quả bước đầu như: xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Kiến Giang, trồng cây xanh dọc hai bên bờ sông Kiến Giang. Tuy nhiên, có Đề án triển khai thực hiện chưa quyết liệt, có lúc có biểu hiện chững lại; việc phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chưa rõ ràng, quá trình thực hiện còn vướng mắc, nhất là việc quản lý quy hoạch hai bên bờ sông Kiến Giang.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề tham mưu điều chỉnh Quy định quản lý quy hoạch hai bên bờ sông Kiến Giang, chính sách hỗ trợ di dời nhà ở

ban hành kèm theo Quyết định 5684/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND huyện phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với nguồn lực của huyện và xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời quản lý chặt chẽ không để nhân dân xây dựng mới và coi nói các công trình hai bên bờ sông Kiến Giang; tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chức năng, UBND thị trấn Kiến Giang tích cực triển khai các Đề án xã hội hóa chỉnh trang, phát triển đô thị, nhất là xây dựng vỉa hè, cấm biển tên đường, gắn biển số nhà, xây dựng lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể theo hướng dễ làm trước, khó làm sau.

2. Về việc di dời cột điện ở các tuyến đường thôn, xóm sau khi mở rộng đường để xây dựng NTM; xây dựng hệ thống đường điện tại một số thôn của các xã Ngư Thủy Nam, Thái Thủy, Trường Thủy

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã liên quan khảo sát lập dự toán kinh phí di dời và phối hợp với Điện lực Lệ Thủy để triển khai thực hiện việc di dời cột điện ở các tuyến đường thôn, xóm sau khi mở rộng đường để xây dựng NTM đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan. Đề nghị Điện lực Lệ Thủy đề xuất Điện lực Quảng Bình đưa hệ thống đường điện một số thôn của các xã Ngư Thủy Nam, Thái Thủy, Trường Thủy vào kế hoạch cải tạo, nâng cấp trong năm 2020.

3. Về công tác vệ sinh môi trường

3.1. Về hoạt động thu gom và xử lý rác thải

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, không xả bừa bãi; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt việc thu gom, tập kết và vận chuyển rác thải kịp thời, tránh để lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Về xử lý rác thải, ưu tiên vận chuyển rác thải đến nhà máy xử lý rác tại huyện Bồ Trạch để xử lý; chỉ đạo xây dựng lộ trình đóng cửa bãi rác Trường Thủy theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đốt rác tại các bãi trung chuyển.

3.2. Về việc xử lý các trường hợp nuôi tôm trên cát không đảm bảo vệ sinh môi trường

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động nuôi tôm trên cát. Xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.

4. Về việc hỗ trợ bồi thường GPMB xây dựng công trình Hồ chứa nước Cải Cách

UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư (BQL dự án huyện) kiểm tra rà soát lại các trường hợp bị ảnh hưởng để tham mưu thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về

bồi thường GPMB. UBND huyện xây dựng phương án bố trí vốn trình HĐND huyện để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

5. Về xây dựng công trình Trường mầm non mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

UBND huyện chỉ đạo kiểm tra lại phần đối ứng của ngân sách huyện còn thiếu của công trình Trường mầm non mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2019 để có phương án bố trí vốn, đồng thời tranh thủ thêm sự hỗ trợ của tỉnh để sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2019 của Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thông báo để các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, phòng ban, đơn vị, cơ sở liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các xã, thị trấn;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Tư

